

ไทยทรงดำกราบพระบรมศพ ยอดสักการะ93วัน4ล้านคน ยอดกราบพระบรมศพ ร.9 ทะลุ 4 ล้านคน ชาว ไทยทรงดำ 500 คนสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ กลุ่ม มหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศล (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

พระบรมศพ

มหา'ลัยเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

พระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะ
รัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์การอิสระ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรม
ศพ เป็นวันที่ 59 โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ
เวลา 10.00 น., 14.30 น., 17.00 น. และ
เวลา 19.00 น. รอบละ 11 คณะ หมุนเวียน
จนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดง
ความจำนง อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนิชยการอยุธยา นักเรียนเก่า
โรงเรียนศึกษานารี รุ่นที่ 69, บริษัท สยาม
เอสเตท จำกัด บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี
แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด, บัณฑิตคณะพาณิชย
ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่นปีการศึกษา 2527 และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 10.00 น. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธาน
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่
สวดพระพุทธรมณดี และเวลา 14.30 น. นาย
ไกรสิทธิ์ บุญภักโร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล
จังหวัดตลิ่งชัน เป็นประธานสวดพระอภิธรรม



ถวายสักการะ - ชาวไทยทรงดำเข้าแถวรอเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์

พระบรมศพ

จากนั้นเวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาและสวดปกรณัมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ มีนางวิไล ตั้งคารวคุณ กรรมการ บริษัทลีเดลต้า จำกัด เป็นประธานบำเพ็ญกุศล

ยอดสักการะพระบรมศพ4ล.

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 94 พลกนิกรจากทั่วประเทศต่างแต่งกายชุดดำสุภาพ มาต่อแถวรอกกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไม่ขาดสายทั่วทั้งประเทศ อาทิ จ.สงขลา เพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่ต่างมาเป็นครอบครัวและพาเด็กๆ นักเรียนมากราบสักการะด้วย โดยสำนักพระราชวังได้เปิดประตูวิเศษไชยศรีให้ประชาชนเข้าตั้งแต่เวลา 04.45 น. จากเปิดปกติเวลา 08.00 น. ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ มีจำนวน 35,075 คน รวม 93 วัน มี 4,028,374 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลรวม 93 วัน เป็นเงิน 339,683,797.34 บาท

นางธนัท ทอกร อายุ 37 ปี คุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนออเงิน ย่านสายไหม กรุงเทพฯ ซึ่งพาลูกชายวัย 6 ขวบ ด.ช.ธนัท ทอกร มากราบสักการะพระบรมศพด้วยอยากให้ได้รู้ถึงเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้กล่าวว่า สามีเป็นทหารที่มาแจกอาหารให้กับประชาชนที่มากกราบสักการะพระบรมศพ จึงได้พาลูกชายมากราบสักการะพระบรมศพ โดยมาวันนี้เป็นครั้งแรกเพราะตั้งใจว่าตนอาศัยอยู่กรุงเทพฯ ในช่วงแรกก็อยากให้เห็นต่างจังหวัดได้มาก่อน ทั้งมีลูกเล็กที่อาจดูแลยากจะรบกวนคนอื่น แต่เมื่อได้มากกราบแล้ว ก็รู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างมาก ถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต

ลาวโซ่ง500คนถวายสักการะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่าย ชาวไทยทรงดำ หรือชาวลาวโซ่ง โดยมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย จำนวนกว่า 500 คน จากจังหวัดต่างๆ อาทิ เพชรบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี และชุมพร แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าเดินทางมากกราบสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ

นายบุญเลิศ ยอดแก้ว ประธานชมรมไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ได้นำชาวไทยทรงดำที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีจำนวนกว่า 300 คน มารวมตัวกับชาวไทยทรงดำจังหวัดอื่นๆ ตั้งแต่ช่วงเที่ยงก่อนได้เข้าสู่สักการะพระบรมศพในช่วงบ่าย ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ถิ่นที่อยู่แก่ชาวไทยทรงดำเสมอมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยในช่วงแรกๆ ชาวไทยทรงดำมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน จ.เพชรบุรีเป็นที่แรก จึงมีจำนวนเยอะกว่าที่อื่นๆ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา หรือเขาวัง และทรงรับชาวไทยทรงดำเป็นแรงงานในการสร้างเขาวังรวมถึงทรงรับเป็นทหารมหาดเล็กในวังด้วย ส่วนในสมัยในหลวง ร.9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวไทยทรงดำเฝ้ารับเสด็จ และรำถวายที่วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อยู่เป็นประจำ นอกจากเดินทางมาสักการะพระบรมศพในครั้งนี้ วันที่ 5 เมษายน ชาวไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรีจะจัดแสดงการละเล่นซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และจะจัดงานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

สำนักพระมหากรุณาธิคุณร.9

นางสุทธี เกินทิด อายุ 64 ปี ชาว อ.เมือง จ.เพชรบุรี หนึ่งในชาวไทยทรงดำที่มาร่วมกราบสักการะพระบรมศพ กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มใจมากที่ได้มากกราบสักการะพระบรมศพ เพราะรักพระองค์มาก หากไม่ได้มากับคณะอาจไม่มีโอกาสได้มาเลย เพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรและเดินทางมาไม่ถูก วันนี้จึงรู้สึกปลื้มใจมาก

นับตั้งแต่ประเทศไทยสูญเสียพระองค์ไปนั้นก็รู้สึกโศกเศร้าเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาต้องคอยติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์เสมอ ชาวเพชรบุรีเองก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากมาย ทั้งเชื่อนแก่่งกระงานที่ทำให้เพาะปลูกได้ดีขึ้น อุดมสมบูรณ์ หรือฝนเทียม

นายแล กลมป้าน อายุ 70 ปี ผู้นำชุมชนไทยทรงดำบ้านเขากระวี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กล่าวว่า วันนี้นัดแนะคนในหมู่บ้านราว 300 คน รวมตัวกันตอน 6 โมงเช้าแล้วออกเดินทางเวลา 8 โมง มาถึงบริเวณท้องสนามหลวง

เวลา 11 โมง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวง ร.9 ทรงดูแลทุกข์สุขของประชาชนช่วยเหลือให้ชาวไทยทรงดำมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ด้วยการนำโครงการตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นที่หุบกะพงหรือซ่งห้วยมัน มาให้ประชาชนได้เรียนรู้และทำตาม ทุกวันนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาและไร่นาสวนผสมตามแนวทางของพระองค์ปลูกข้าวแล้วก็เสริมด้วยกล้วย มะละกอ พริก นอกจากนี้ยังเลี้ยงปลา ทำให้มีอยู่มีกิน เหลือจากนั้นก็ไปขายสร้างรายได้เสริม พวกเขาจึงรักและเทิดทูนพระองค์มาก อย่างวันนี้ก็พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประเพณีไทยทรงดำ ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นลายกระแต ส่วนผู้ชายสวมเสื้อฮีซึ่งทอตนเอง เป็นการถวายพระเกียรติพระองค์

ประมุขกก.สร้างพระเมรุ9ก.พ.

แหล่งข่าวจากกรมศิลปากรกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแบบขยายหลายทั้ง 4 หลังที่สนามหลวง ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้ว มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่เรียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จทันการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจะจัดประชุมขึ้นที่โรงพยาบาลแบบขยายหลายดังกล่าวในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ หลังการสร้างโรงพยาบาลแบบขยายหลายเสร็จแล้วจะย้ายช่างไปทำงานที่นั่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานประติมากรรมและเครื่องยอดของอาคาร จากนั้นจะแถลงข่าวความคืบหน้าการทำงานเป็นระยะๆ

แหล่งข่าวระบุด้วยว่า ขณะนี้สำนักสถาปัตยกรรมอยู่ระหว่างขยายแบบขยายลายโชดหินบริเวณสระโหนดาด เบื้องต้นอยู่ระหว่างการนำโพนมาตัดให้เป็นรูปทรงและขนาด เพื่อให้เข้ากับสัตว์หิมพานต์ที่นายสมชาย บุญประเสริฐ ช่างเครื่องปูนปั้นเพชรบุรี เป็นผู้ปั้น ซึ่งนายสมชายจะลงร่างสัตว์หิมพานต์และนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างเร็วๆ นี้ เพื่อจะได้ปรับให้โชดหินเข้ากับสัตว์หิมพานต์